

Số: 588 /KH-PGDĐT

Thuận An, ngày 07 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức xét, trao học bổng của chương trình “9999 Tết”

Thực hiện công văn số 1033/KH-SGDĐT ngày 06/6/2019 của Sở GDĐT về Kế hoạch tổ chức xét, trao học bổng của chương trình “9999 Tết” do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) tài trợ, Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xét chọn và giới thiệu học sinh nhận học bổng, trong đó lưu ý 1 số nội dung như sau:

1. Về tiêu chí: Đây là học bổng có giá trị cao nhất thuộc các học bổng do ngành GDĐT phối hợp thực hiện. Vì vậy các đơn vị phải rà soát, xét chọn học sinh một cách cẩn thận, nghiêm túc, học sinh nhận học bổng phải xứng đáng.

2. Về đối tượng, tiêu chuẩn:

a. Đối tượng: Học sinh đang học các trường THCS

b. Tiêu chuẩn: Học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Kết quả học tập năm học 2018-2019 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm: khá, tốt.

c. Phân bổ số lượng: 13 suất

-Trường THCS Trịnh Hoài Đức: 02 (hai) suất

-Các trường THCS còn lại: Mỗi trường 01 (một) suất

3. Về hồ sơ xét chọn:

- **Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn của học sinh:** phải ghi rõ hoàn cảnh gia đình và **có xác nhận của địa phương nơi cư trú** (học bổng này trường không xác nhận đơn trình bày hoàn cảnh). Đây là 1 tiêu chí để làm cơ sở xét chọn nhận học bổng, các trường hợp không ghi rõ hoàn cảnh, hoặc ghi sơ sài sẽ phải đưa vào danh sách xem xét lại (có thể bị cắt nếu hồ sơ không đạt). **Về xác nhận của địa phương,** yêu cầu người ký xác nhận (theo mẫu đơn của UBND cấp xã hoặc xác nhận trực tiếp vào đơn) **phải ghi rõ hoàn cảnh gia đình của học sinh** (VD: hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn như

thế nào ...). Những hồ sơ mà việc xác nhận của địa phương không rõ hoàn cảnh cũng sẽ phải xem xét lại (VD: UBND phường xác nhận hộ gia đình sống tại địa chỉ là đúng.)

-Đối với học sinh thuộc diện gia đình chính sách phải có Giấy xác nhận của địa hương.

-Học bạ năm học 2018-2019: bản photo và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

-Danh sách học sinh đề nghị trao học bổng (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị), theo mẫu sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Lớp	Trường	Hoàn cảnh gia đình	Số điện thoại liên lạc (nếu có)

4. Về thời gian: hạn chót 13/6/2019 (thứ năm)

Đề nghị các đơn vị hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh để làm đúng theo yêu cầu. Các trường không gửi danh sách cho Phòng GDĐT đúng thời gian quy định thì xem như không có học sinh đề nghị xét trao học bổng.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt tinh thần công văn này.

Nơi nhận:

-Cá trường THCS (thực hiện);

-Lưu: VT, KH.

kt. **TRƯỞNG PHÒNG**
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Võ Anh Tuấn